



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามประกาศลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และ ตามประกาศลง วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไข) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครฯ แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในการสอบผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ตามเอกสารขอเท็จจริง ผู้สมัครได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลกกำหนด จะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้สิทธิเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบดังต่อไปนี้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑.	๑๐๑	นายนพพร มีแจ้ง	วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก เทคโนโลยีก่อสร้าง
๒.	๑๐๒	นายพิชิต สิงห์ลี	วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใน วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) , ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. และ ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้

#### เกณฑ์การตัดสิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ กำหนดให้ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ และเมื่อพิจารณารวมทุกภาคแล้วต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

#### ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหา

๑. แต่งกายสุภาพ
๒. ต้องนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สอบไปในวันที่สอบเพื่อแสดงตน
๓. หากผู้เข้าสอบไปถึงสถานที่สอบภายหลังจากเริ่มเวลาสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ใน วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเรียกบรรจุแต่งตั้งเรียงตามลำดับคะแนน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัลลภ บุญยัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้